

53920077: สาขาวิชา: เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ; ร.ม. (เศรษฐศาสตร์การเมือง  
และการบริหารจัดการ)

คำสำคัญ: การมีส่วนร่วม/ประชาชน/ การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน/ ตลาดเก่าอ่างศิลา/ชลบุรี  
สุนทรวิทย์ เสนาควงศ์: การมีส่วนร่วมของประชาชนอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอ  
เมือง จังหวัดชลบุรี ในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี (PEOPLE'S  
PARTICIPATION OF THE ANG-SILA COMMUNITY, ANG-SILA SUBDISTRICT, MUANG  
DISTRICT, CHONBURI PROVINCE, ON THE SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT  
OF THE 133-YEAR ANG-SILA ANCIENT MARKET) คณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์:  
โอฬาร ถิ่นบางเตียว, ประ.ด., สกฤติ อีสริยานนท์, รพ.ด., 92 หน้า. ปี พ.ศ. 2555.

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ  
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี  
2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาการ  
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี 3. เพื่อศึกษา  
ถึงปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในชุมชนในการพัฒนาการ  
ท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของตลาดเก่าอ่างศิลา 133 ปี การเก็บแบบสอบถามจากประชาชนในเขตตำบล  
อ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีจากการสุ่มตัวอย่างจำนวน 368 คน ผลการศึกษามีดังนี้ ประชาชน  
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การค้นหาปัญหา  
การวางแผน การปฏิบัติกิจกรรม และการติดตามประเมินผล อยู่ในระดับปานกลาง และมีส่วนร่วม  
น้อยในการตัดสินใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของพื้นที่การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ  
การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

สำหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว แรงจูงใจ  
ทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการท่องเที่ยว การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐด้านการท่องเที่ยว และการ  
ได้รับการชักชวนจากบุคคล หรือหน่วยงานในภาครัฐ ภาคเอกชน มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมใน  
การพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของประชาชนมากกว่าปัจจัยภายในซึ่งได้แก่ทัศนคติของ  
ประชาชนต่อการท่องเที่ยว ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนและการ  
ตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งท่องเที่ยว